

THÔNG BÁO

Kết luận của Thường trực Huyện ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Thanh Oai

Sau khi nghe UBND huyện và các ngành báo cáo về công tác phòng chống dịch Covid-19 và một số kiến nghị, đề xuất. Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19; Thường trực Huyện ủy thống nhất kết luận:

Trước những diễn biến rất phức tạp của dịch Covid-19 tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Thủ đô, với chủng vi rút Delta có tốc độ lây lan nhanh, phức tạp và nguy hiểm. Trong những ngày gần đây, liên tiếp ghi nhận các ca mắc mới ngoài cộng đồng chưa xác định được nguồn lây, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh trên địa bàn là rất lớn nếu không kịp thời có biện pháp mạnh để ngăn chặn. Để quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, BCĐ phòng chống dịch của Thành phố và của huyện về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, đặc biệt là các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội. Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; cần quán triệt và tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Trước hết là quán triệt kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy - UBND Thành phố, Huyện ủy - UBND huyện, đặc biệt tại thời điểm này là thực hiện triệt để có hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố. Thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6h ngày 24/7/2021 trên địa bàn Thành phố đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên và hội viên, nhân dân, người lao động trên địa bàn với nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn cách ly với thôn; xã cách ly với xã; cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.

2. Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp phục vụ công tác phòng chống dịch cần thực hiện phải được cấp có thẩm quyền cho phép

và tổ chức họp trực tuyến; tuyệt đối không để xảy ra sai sót, sai phạm do ý thức lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, không thực hiện nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tập trung tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân; quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Thành phố: *“mỗi người dân phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình, thôn, tổ dân phố là 1 pháo đài, chung tay chống dịch”*; ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng, để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh.

Tuyên truyền để mỗi người dân trên địa bàn huyện bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch; Thành phố, huyện đã chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết, Nhân dân không cần thiết tích trữ hàng hóa; đề nghị người dân không ra ngoài đường khi không cần thiết trong lúc này bởi có thể gây nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Đồng thời các hộ gia đình, Ban quản lý các tòa nhà chung cư, các nhà máy, cơ sở sản xuất tăng cường công tác kiểm tra các thiết bị điện, các thiết bị PCCC đảm bảo không để xảy ra các sự cố chập điện, cháy nổ.

UBND huyện, BCĐ phòng chống dịch huyện và UBND các xã, thị trấn thông báo công khai số điện thoại trực đường dây nóng và trực phòng chống dịch để người dân biết liên hệ; tổ chức trực ban 24/7 đảm bảo kịp thời giải quyết các công việc cấp bách trong mọi tình huống.

3. UBND huyện chỉ đạo:

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, UBND các xã, thị trấn tiếp tục phát huy đội cơ động phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19 của huyện và xã sẵn sàng hỗ trợ cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện khi có tình huống phát sinh dịch, đồng thời xây dựng lực lượng dự phòng để kịp thời ứng phó khi dịch bùng phát và diễn biến phức tạp. Nâng cao chất lượng, giao nhiệm vụ và phân công cụ thể của các thành viên của các tổ COVID cộng đồng; rà soát kiện toàn thành viên với lực lượng nòng cốt là MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Công an xã, lực lượng dân quân tự vệ tại các thôn. Tham mưu, đề xuất UBND huyện chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ nhân lực, các trang thiết bị y tế, vật tư kỹ thuật (xe cứu thương, bình oxi, máy thở, thuốc, vật tư y tế...) cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thần tốc điều tra, truy vết khi phát hiện các trường hợp F0, F1, F2 trên địa bàn và những người đi về từ vùng dịch, có biện pháp xử lý kịp thời.

- Chỉ đạo phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợp với phòng Tài chính – Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các tổ COVID cộng đồng và các lực lượng tham gia phòng chống dịch đúng quy định. Đồng thời, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy để định hướng chỉ đạo.

- UBND huyện, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện, các cơ quan chức năng rà soát, hoàn thiện các điều kiện vận hành khu cách ly tập trung tại trường

THCS Bình Minh đưa vào sử dụng được ngay; đồng thời, rà soát, khảo sát chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung của huyện trên địa bàn đảm bảo không dàn trải (Có thể liên hệ đề nghị phối hợp với các đơn vị đóng quân trên địa bàn như trường Trung cấp PKKQ) để đảm bảo quy mô từ 1000 giường theo sự chỉ đạo của Thành phố nhằm kịp thời kích hoạt, tiếp nhận ngay khi có yêu cầu với nguyên tắc đảm bảo đủ số giường tối thiểu; bố trí camera, giãn cách đúng quy định phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Xây dựng phương án, kịch bản ở cấp độ cao nhất trong phòng chống dịch Covid-19 (như điều trị F0 trên địa bàn huyện, cách ly F1 tại nhà... theo sự chỉ đạo của Thành phố nếu có). Báo cáo phương án điều trị, bố trí các khu cách ly tập trung với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 29/7/2021.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh huyện, phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo, phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiệp, khu đô thị trên địa bàn về việc thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch. Khảo sát, đánh giá vai trò của Bệnh viện huyện về khả năng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân F0 về qui mô tiếp nhận cũng như năng lực điều trị.

- UBND huyện chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tham mưu thực hiện, nâng cao chất lượng tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch của Thành phố, huyện, đặc biệt yêu cầu mọi người dân không ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, không tích trữ lương thực theo đúng tinh thần Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác...

Tăng cường tần suất các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch tại cơ sở. Làm tốt công tác giám sát, phát hiện, phản ánh của người dân tại địa bàn, kịp thời tố giác các trường hợp vi phạm tới các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn và xử lý hiệu quả. Truy vết thần tốc, khoanh vùng, xử lý kịp thời các ca bệnh, chùm ca bệnh (nếu có), không để lây lan trong cộng đồng. Thông tin kịp thời về các trường hợp F1, F2 trên địa bàn để mọi người có biện pháp tự giác phòng ngừa; khuyến cáo người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone để sẵn sàng phục vụ hỗ trợ công tác truy vết, khoanh vùng dịch trong trường hợp xấu.

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn rà soát, cập nhật, xây dựng các phương án phòng chống dịch để phòng chống dịch hiệu quả, không để bị động, bất ngờ. Rà soát đầy đủ về nhân lực, vật lực, vật tư y tế; nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch, đảm bảo sẵn sàng trong mọi tình huống, mọi cấp độ dịch trên nguyên tắc nâng cấp độ phòng chống dịch lên trên một mức... Đồng thời tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm soát chặt chẽ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn qua đường bộ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đối với trường hợp di chuyển vào địa bàn huyện vì lý do công vụ, phòng

chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của Thành phố, huyện. Tổ chức khai báo y tế bắt buộc đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng quy định.

- Công an huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn, các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của UBND huyện tổ chức đợt cao điểm tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị 17/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và Thành phố về phòng chống dịch; đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và Trưởng công an các xã thị trấn phải chịu trách nhiệm nếu để các trường hợp người dân ra đường không đeo khẩu trang và tụ tập đông người vượt số lượng người theo quy định.

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp đảm bảo an ninh trật tự; khoanh vùng, kích hoạt các khu cách ly (nếu xảy ra dịch Covid-19 trên địa bàn huyện); bố trí lực lượng kịp thời khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm soát nghiêm việc ra vào trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và khách đến liên hệ công việc phải xuất trình giấy tờ, khai báo y tế, đo thân nhiệt; không để người lạ ra vào trụ sở; không để các phương tiện tùy tiện ra vào trụ sở; nâng cao ý thức trách nhiệm của bộ phận bảo vệ, thực hiện thanh lý hợp đồng khi không hoàn thành công việc; nếu để xảy ra dịch bệnh hoặc không kiểm soát nghiêm việc ra vào trụ sở thì lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

4. Các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng phương án làm việc trực tuyến, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà đối với các nhiệm vụ được phân công; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có biện pháp giao nhiệm vụ, kiểm soát, đánh giá mức độ hoàn thành, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, tiến độ công việc.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công cán bộ, công chức, viên chức trực phòng chống dịch trong thời gian thực hiện giãn cách. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện gửi lịch trực đến Văn phòng HĐND&UBND huyện; các ban Đảng, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc gửi lịch trực đến Văn phòng Huyện ủy. Thời gian gửi lịch trực của các cơ quan, đơn vị chậm nhất là ngày 26/7/2021.

5. Về nguồn kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19: yêu cầu UBND huyện phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị huy động các nguồn kinh phí (ngân sách, vận động ủng hộ...) để tập trung phòng chống dịch. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, bố trí kinh phí ưu tiên cho phòng chống dịch, quan tâm mua sắm thuốc men, trang thiết bị y tế thiết yếu và dự phòng trong trường hợp cấp bách. Đối với các trang thiết bị chưa

phải mua sắm ngay có thể liên hệ các đơn vị cung cấp có năng lực ký hợp đồng ghi nhớ để kịp thời cung cấp trang thiết bị khi nhu cầu phòng chống dịch tăng cao.

Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động ủng hộ quỹ vacxin và các hoạt động phòng chống dịch Covid-19; giao Ủy ban MTTQ huyện làm đầu mối tiếp nhận các nguồn ủng hộ và kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy việc quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ đúng quy định.

6. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thanh tra huyện, phòng Nội vụ huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tăng cường kiểm tra, giám sát về trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, công vụ của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức có hành vi chủ quan, bao che, dung túng, thiếu trách nhiệm để xảy ra vi phạm quy định phòng, chống dịch phải đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách xã, thị trấn bám sát địa bàn được phân công phụ trách để chỉ đạo phòng chống dịch. Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, thị trấn, cán bộ chủ chốt toàn huyện phải nắm bắt đầy đủ các văn bản và sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, của huyện; siết chặt kỷ cương, kỷ luật, tất cả vì bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Yêu cầu UBND huyện, BCD phòng chống dịch từ huyện đến các xã, thị trấn, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị trước Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo đối các địa bàn phát sinh dịch Covid-19, các tình huống trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý, phụ trách.

Thừa lệnh Ban Thường Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường Huyện ủy đề các cơ quan, đơn vị, các đồng chí được giao nhiệm vụ biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thành ủy,
- UBND Thành phố,
- Các đ/c Thường trực HU,
- TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện,
- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH huyện,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Các TCSS Đảng trực thuộc,
- Các cơ quan, đơn vị liên quan,
- Các đ/c UV BTV, HUV,
- Lưu VPHU.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHẠNH VĂN PHÒNG**



Hoàng Quốc Đạt